



โทรสารในราชการกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี

**ด่วนที่สุด**

ที่ ปจ ๐๐๒๑/ว๒๕๖๒

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัดปราจีนบุรี

ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี

ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์

และผอ.สถานีวิทยุเสียงจากค่ายจักรพงษ์

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศ ฉบับที่ ๒ (๑๙๖/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แจ้งว่า พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตร ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะไหหลำ ประเทศจีน กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อย่างช้า ๆ คาดว่า พายุนี้จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน แล้วเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำ และขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ในช่วงวันที่ ๑ - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งจะทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนัก บางแห่ง โดยจะมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือก่อน ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัยได้

อนึ่ง ในช่วงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น จะทำให้ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรง

กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากสภาพอากาศแปรปรวน และให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

๒. ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ/แผนเผชิญเหตุป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ หากเกิดสถานการณ์ให้อำเภอเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งรายงานมายังกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ทางโทรสาร ๐-๓๗๔๕-๔๔๒๐

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบทราบ และดำเนินการด้วย

  
(นายสิริบุชัย ชจรเวทาศณี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี